



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 24 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ผลผลิตเกษตร'ทะลัก'อ้อยยางปาล์มราคาวูบ	กรุงเทพธุรกิจ
2. เตือนระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาด	ฐานเศรษฐกิจ
3. กฤษฎายันข้าวหอมไทยได้ที2 ไม่มีผลกระทบการค้าส่งออก	มติชน
4. รายงานพิเศษ: 51 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร	แนวหน้า
5. รายงาน: สหรัฐฯเร่งหาตลาดใหม่ ระบายสินค้า 'ไม่มีทีไปกะทันหัน'	ฐานเศรษฐกิจ
6. สปก.โคราช เล็งสั่งปิด"ฟลอร่าพาร์ค"วังน้ำเขียว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. เทสโก โลตัส หนุนหลัก 'การตลาดนำการผลิต' ชู "โนนเขวาโมเดล"...	ประชาชาติธุรกิจ
8. กษ.เชื่อมั่นข้าวหอมมะลิไทยครองตลาดโลก	สยามรัฐ
9. คอลัมน์: ส่ง...เกษตร: เร่งแก้คุณภาพ'ข้าวหอมมะลิ	แนวหน้า
10. ข้าวหอมมะลิไทยยังครองตลาดโลก เกษตรฯไม่หวั่นข้าวกัมพูชาชนะที1	แนวหน้า
11. ภาพข่าว: ยินดี	แนวหน้า
12. เกษตรกรเริ่มพักหนี้3.5แสนล.	ประชาชาติธุรกิจ



แนะปลูกข้าวโพดผ่าฤดูแล้ง

● เกษตรไม่หวั่นงานเข้าอ้างสอดคล้องพลังประชารัฐ

นางดารศรี กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และร่วมจัดทำข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในฤดูกาลที่จะถึงในเดือนพ.ย.นี้ โดยเบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า สถิติราคาและผลตอบแทนผลผลิตในช่วงฤดูแล้งปีที่ผ่านมา (ก.พ.-พ.ค.) พบว่าพืชใช้น้ำน้อย ได้แก่ พืชไร่ พืชผัก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ความขึ้น 14.5% (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 8.42 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกษตรกรมีรายได้ 8,445 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 2,649 บาทต่อไร่

ส่วนข้าวโพดหวานทั้งเปลือก (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 7.21 บาท รายได้ 15,652 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 8,791 บาทต่อไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 17.98 บาทต่อ กก. รายได้ 16,464 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 11,080 บาทต่อไร่ ขณะที่ข้าวนาปรัง (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 7,830 บาทต่อตัน รายได้ 5,293 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 398 บาทต่อไร่

“จะเห็นได้ว่าพืชไร่ พืชผัก ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรังเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชไร่ พืชผัก ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะหากเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา จะได้รับข้อดีโดยสหกรณ์ในพื้นที่และสมาคมอาหารสัตว์ และยังมีการประกันราคารับซื้อด้วย”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว: ผลผลิตเกษตรทะลักอ้อยยางปาล์มราคาบูบ

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 10989 หน้า : 1(บนขวา)

วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง แนะปลูกข้าวโพดไทยรายได้

นางคารเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้จัดทำข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในฤดูกาลที่จะถึงในเดือน พ.ย.นี้ เบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการ

“จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า สถิติราคาและผลตอบแทนผลผลิตในช่วงฤดูแล้งปีที่ผ่านมา (ก.พ.-พ.ค.) พบว่าพืชใช้น้ำน้อย ได้แก่ พืชไร่ พืชผัก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 8.42 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกษตรกรมีรายได้ 8,445 บาทต่อไร่ หรือมีกำไร 2,649 บาทต่อไร่ ข้าวโพดหวานทั้งเปลือก (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 7.21 บาทต่อ กก. รายได้ 15,652 บาทต่อไร่ กำไร 8,791 บาทต่อไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 17.98 บาทต่อ กก. รายได้ 16,464 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 11,080 บาทต่อไร่ ขณะที่ข้าวนาปรัง (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 7,830 บาทต่อตัน รายได้ 5,293 บาทต่อไร่ กำไร 398 บาทต่อไร่”

รหัสข่าว: C-181023009143 (23 ต.ค. 61/06:48)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com

เตือนระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาด

เดือนเกษตรกร ระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา เวียดนาม ห่างจากชายแดนไทยแค่ 40 กิโลเมตร วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เน้นจังหวัดตามแนวชายแดน

นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย จุดระบาดห่างจากชายแดนเพียง 40 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่โรคใบด่างมันสำปะหลังจะเข้ามาระบาดและทำความเสียหายให้กับผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย เนื่องจากจุดที่พบการระบาดอยู่ตามแนวชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออกของประเทศไทย

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะ

ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศ โดยปีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 10% จากเดิมประมาณ 1.8 ล้านไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดปีละ 8 ล้านตัน จากผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 30 ล้านตัน ขณะนี้ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความตื่นตัวสูงในการที่จะร่วมกันป้องกันโรคดังกล่าว เพราะทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรร่วมกับสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ออกไปแล้ว

โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava mosaic virus ซึ่งมีแมลงหิวข้าวเป็นพาหะนำโรคลักษณะอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือ ยอดแตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ใบด่างเหลือง เสียวรูปทรง/ลดรูป ผลผลิตเสียหาย

ด้านนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ อุปนายกสมาคมโรงงาน

ผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่าจากผลกระทบโรคใบด่างในประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เกิดความเสียหายต่อผลผลิตจำนวน 30-40% ดังนั้นสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก โดยมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 8.5 ล้านไร่ มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหา ร่วมกันติดตาม สำรวจ และเฝ้าระวังโรคใบด่างในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับชายแดนไทย-กัมพูชาที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคใบด่าง เพื่อไม่ให้กระทบเกิดความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจหลักและให้ความร่วมมือโดยยึดหลักแนวทางวิชาการของภาครัฐ

ขณะนี้จากการสำรวจโรคใบด่างในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้ออกมาแต่อย่างใด ■

กฤษฎายันข้าวหอมไทยได้ที่2 ไม่มีผลกระทบการค้าส่งออก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการประกวดหอมมะลิโลกเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ โดยข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 และจัดต่อเนื่องมาจนเป็นปีที่ 10 ข้าวหอมมะลิไทยได้รางวัลที่ 1 บ้าง ที่ 2 บ้าง สลับไปมา โดยสรุปข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 มา 5 ครั้งแล้ว ส่วนผลการประกวดข้าวโลกในเวทีดังกล่าวปีนี้ ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 เป็นการจัดของสมาคมผู้ค้าข้าวระหว่างประเทศที่เชิญชวนพ่อค้าเอกชนหรือสมาคมค้าข้าวแต่ละประเทศ ส่งเข้าประกวด บางปีก็จะมีผู้ส่งเข้าประกวดมากบ้างน้อยบ้าง ดังนั้น ผลการประกวดจึงไม่มีผลต่ออนาคตข้าวหอมมะลิไทยตามที่หลายฝ่ายกังวล ประกอบกับรองอธิบดีกรมการข้าวพูดคุย

กับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยหรือนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ได้ยืนยันว่าการได้รางวัลที่ 1 ของข้าวหอมมะลิมาลีอังกฤษ ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกข้าวไทย

นายกฤษฎากล่าวอีกว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนี้เน้นการดูแลรักษาระดับราคาข้าวไทยให้ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อให้ชาวนาไทยมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำเกษตรอย่างอื่นในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมหรือในพื้นที่ผลิตข้าวส่วนเกินความต้องการของตลาด ไปปลูกพืชอื่นๆ หรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับการปลูกข้าวเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตข้าวไทยไม่ให้น้อยลง

51 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร



ในวาระครบรอบปีที่ 51 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2561 ที่ผ่านมา นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา โดยได้อ่านสารจาก นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กล่าววยพรในวันครบรอบดังกล่าว และขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมมาตลอดทั้งปี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรถือเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงและได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกร ซึ่งพันธกิจของกรมต้องยกระดับองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ทั้งการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามายกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิในช่วงเช้า พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2561



สหรัฐฯเร่งหาตลาดใหม่ ระบายสินค้า 'ไม่มีที่ไปกะทันหัน'



▲ ถังเหลืองพวกนี้เคยถูกเรียกว่า ตู้อพยพ เพราะมันไม่มีที่จะไป

รายงาน REPORT 5

■ โตะข้าวต่างประเทศ

ส

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยต่างฝ่ายต่างตั้งกำแพงภาษีสินค้าที่นำเข้าจากกันและกัน ได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าในภาคการเกษตรอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "refugee soybean" หรือ "เรือถั่วเหลืองอพยพ" ที่ผู้นำเข้าในตลาดปลายทางได้ยกเลิกสัญญาหรือชะลอการสั่งซื้อเนื่องจากเจอภาษีอัตราสูงขึ้น แต่เดี๋ยวก่อนจะกลับลำน

สินค้ากลับประเทศต้นทางก็ไม่ได้เพราะเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายขึ้นแล้ว จึงจำเป็นต้องนำสินค้า "ลอยล่องกลางทะเล" นานกว่าปกติ เพื่อหาผู้ซื้อรายใหม่ หรือตลาดใหม่ที่จะรับระบายสินค้าเกษตรเหล่านี้ออกไป กลายเป็นที่มาของคำว่า "เรือถั่วเหลืองอพยพ"

ในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นปีที่แล้ว ที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังเป็นไปอย่างปกติ ผลผลิตถั่วเหลือง

จำนวนมหาศาลจากสหรัฐฯก็จะถูกล่าเลียงจากรัฐดาโกตา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเพื่อตัดผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังประเทศจีน ที่เป็นผู้รับซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุด แต่มาปีนี้สถานการณ์แปรเปลี่ยนไปในทางลบ เมื่อสหรัฐฯ และจีนเปิดศึกสงครามการค้าทางภาษีใส่กันไม่ยั้ง อัตราภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ถูกจีนขยับขึ้นถึง 25% เริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ยอดสั่งซื้อจากจีนจึงหดหายไป ประกอบกับผลผลิตปีนี้นั้นหลักออกมามากเนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกต้องเร่งหาตลาด

ใหม่ระบายสินค้าเหล่านี้ออกไป

ราคาถั่ว สิ้นค้าล้นโกดัง

โดยเฉพาะผู้ส่งออกในดาโกตา เป็นตัวอย่างที่น่าเจ็บปวดเพราะถั่วเหลืองส่งออกจากรัฐนี้ มุ่งหน้าสู่ตลาดจีนเป็นหลักภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตถั่วเหลืองของรัฐดาโกตาพุ่งขึ้นมากกว่า 70% เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจีนโดยเฉพาะ ประกอบกับเครือข่ายการขนส่งระบบรางได้รับการปรับปรุงทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองสามารถลำเลียงขึ้นรถไฟมุ่งหน้าสู่ท่าเรือริมชายฝั่งแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือได้โดยสะดวกโยธินมากขึ้น **แนนซี่ จอห์นสัน** ผู้อำนวยการ

การบริหารสมาคมผู้ปลูกถั่วเหลืองแห่งนอร์ธดาโกตา ยอมรับว่า จนถึงขณะนี้ตัวเลขยอดสั่งซื้อเจียบหายและไม่เห็นสัญญาณว่าจะกลับมา แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นไปได้ที่จีนจะใช้วิธีซิกแซกสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ผ่านทางประเทศอื่น เช่น อาร์เจนตินา ที่ปีนี้กลายเป็นผู้สั่งซื้อถั่วเหลืองรายใหญ่รายหนึ่งของสหรัฐฯ เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศประสบภาวะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ผลิตเองได้ไม่มาก

ภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% เพื่อตอบโจทยความต้องการของตลาดจีนโดยเฉพาะ

พอกับความต้องการ จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจากสหรัฐฯ

เท่าที่ผ่านมา ผู้ค้าจากท่าเรือแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นผู้ประมูลซื้อถั่วเหลือง 70% ของรัฐดาโกตาเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีนเกือบทั้งหมด แต่เมื่อปีนี้ ความต้องการจากจีนลดลงมาก ราคาถั่วเหลืองของรัฐจึงปรับลดลงมาด้วยเช่นกัน “เหมือนจู่ๆ ตลาดก็ปิด สายพานลำเลียง (ถั่วเหลือง) ไปท่าเรือเหล่านี้หยุดชะงัก ถั่วเหลืองพวกนี้เลยถูกเรียกว่า ผู้อพยพ เพราะมันไม่มีที่ที่จะไป” เป็นความเห็น



▲ ยังคงมีความหวังว่า จีนจะนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นในอนาคต Iwara-อุตสาหกรรมผลิตสัตว์เลี้ยงสัตว์ของจีนจำเป็นต้องใช้ถั่วเหลืองจำนวนมากในการผลิตอาหารสัตว์

ของ ไมค์ สตินเอิร์ท ผู้อำนวยการบริหารองค์กรพันธมิตรการขนส่งถั่วเหลือง ราคาพื้นฐานที่เป็นราคาที่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองได้รับจะเป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายล่วงหน้า (ตลาดชิคาโก) กับราคาเสนอประมูลของผู้ส่งออก ในปีที่ผ่านมา ราคาพื้นฐานที่ผู้ปลูกถั่วเหลืองรัฐนอร์ธดาโกตาได้รับ ชยับเพิ่มขึ้นจากประมาณ 70 เซนต์ถึง 1 ดอลลาร์/บุชเชล เป็น 1.55-2 ดอลลาร์/บุชเชล แต่ขณะนี้ราคาพื้นฐานลดลงมาต่ำกว่าปกติราว 60 เซนต์ ราคาซื้อขายล่วงหน้าก็ปรับลดลงมาด้วยนับตั้งแต่ที่สงครามการค้าได้เริ่มขึ้น เกษตรกรบางรายทยอยขายผลผลิตออกไปแล้ว และก็ยังเก็บส่วนหนึ่งไว้เพื่อรอดูเหตุการณ์ว่าจะคลี่คลายลงหรือไม่ แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่มาก ว่าหากสงครามการค้ายืดเยื้อไปถึงปีหน้า (2562) พวกเขาจะมีผลผลิตล้นสต็อกจนฤดูเพาะปลูกหน้า ซึ่งหมายถึงปัญหาการจัดเก็บ การเก็บรักษาผลผลิต และการหาลูกค้ามารับซื้อไป

เร่งหาตลาดใหม่ รับการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในรัฐอื่นๆ อาทิ โอไอวา อิลลินอยส์ และอินเดียนา ต่างก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนไม่ต่างกัน ราคาผลผลิตหล่นวูบลงมาแล้วราว 17% นับตั้งแต่ที่จีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ แต่รัฐที่อยู่ในเขตมิดเวสต์เหล่านี้มีตลาดส่งออกที่หลากหลายกว่า และไม่ได้พึ่งพาสหรัฐจีนมากเกินไปอย่างรัฐดาโกตา จึงดูจะได้รับผลกระทบด้านราคาน้อยกว่า ยกตัวอย่างราคาพื้นฐานถั่วเหลืองในรัฐนอร์ธดาโกตาอยู่ที่ 7.03 ดอลลาร์/บุชเชล ซึ่งต่ำกว่าราคาพื้นฐานในรัฐอิลลินอยส์ประมาณ 11% เป็นต้น

ในปี 2560 สหรัฐอเมริกาส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีนคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (กว่า 6.8 แสนล้านบาท) และในจำนวนนี้เป็น การส่งออกถั่วเหลืองกว่า 12,200 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ) ส่วนจีนเองนั้น ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซื้อถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก โดย 2 ใน 3 ของผลผลิตถั่วเหลืองโลกที่มีการส่งออกนั้น เป็นการส่งออกมายัง

ตลาดจีน และส่วนใหญ่จีนซื้อถั่วเหลืองมาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกรที่มีจำนวนกว่า 700 ล้านตัวทั่วประเทศ และใช้สำหรับการผลิตน้ำมันปรุงอาหาร นอกจากนี้ ยังนำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่และปลา

ท่ามกลางอุปสงค์จากตลาดจีนที่ลดวูบลง การระบายสินค้าสู่ตลาดใหม่จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน มีการล่าเสี่ยงผลผลิตถั่วเหลืองจากดาโกตามุ่งหน้าสู่ท่าเรือทางภาคใต้มากขึ้นเพื่อจีนเรือออกไปทางอ่าวเม็กซิโกท่าเรือทางภาคใต้ของสหรัฐฯ เช่น ในมลรัฐหลุยส์เซียนา มีการจรรยาหนาแน่นมากขึ้นกว่าปกติ รวมทั้งการขนส่งล่องไปตามแม่น้ำมิสซิสซิปปี การขนส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินี้ ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องตระหนักแล้วว่า อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับได้มากขึ้นในอนาคต

ด้านเกษตรกรเองก็ยอมรับว่า ถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้า นั่นหมายถึงการหาตลาดใหม่ การนำผลผลิตการเกษตรไปแปรรูปสร้างประโยชน์ใหม่ๆ การใช้งานในรูปแบบใหม่ หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นเลย ขณะที่เกษตรกรจำนวนมากยังคงมีความหวังว่า จีนจะนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพราะอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ของจีนจำเป็นต้องใช้ถั่วเหลืองจำนวนมากในการผลิตอาหารสัตว์ “เมื่อพวกเขาเลี้ยงสุกร ก็จำเป็นต้องนำเข้าถั่วเหลือง เนื่องจากไม่สามารถปลูกเองได้เพียงพอ ฉะนั้น ดึกครั้งนี้ ใครอึดกว่า หรือทนได้นานกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ” ■

สปก.โคราช เล็งสั่งปิด“ฟลอร่าพาร์ค”วังน้ำเขียว

ผู้จัดการรายวัน360° – ส.ป.ก.โคราชเข้าตรวจสอบพื้นที่บริษัทฟลอร่าพาร์ค พบมีการเปลี่ยนมือจากมาจากเกษตรกร 3 รายที่ได้รับอนุญาต ส่วนไร่ร่องน้ำฟ้าประทาน พบเป็นพื้นที่ยังไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์ เตรียมเรียกตัวแทนทั้ง 2 บริษัทนำเอกสาร หลักฐานการครอบครองมาแสดง หากพบไม่ถูกต้องเตรียมดำเนินการตามกฎหมาย

นายสุรัชชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบพื้นที่ฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หลังชาวบ้านร้องเรียน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่ามีกลุ่มทุนและข้าราชการระดับสูง สั่งกัดกระหวางเกษตรกรและสหกรณ์ ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เบื้องต้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษา และปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน

จากการตรวจสอบ พบว่าพื้นที่บริษัทฟลอร่าพาร์ค ประมาณ 103 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่ง ส.ป.ก.เคยจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 3 ราย คือ น.ส.ปณิตดา หงสกุล นายสุรียนต์ ตูจินดา และ นายสวัสดิ์ สายราช ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของ บริษัทฟลอร่าพาร์ค โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าทำเป็นลานจอดรถ ส่วนกลางทำเป็นร้านค้าแฟ และด้านหลังเป็นส่วนดอกไม้ไม้นานาชนิด

ส่วนพื้นที่ของบริษัทฟ้าประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ นำไปปลูกองุ่น ยางพารา และพืชล้มลุกหลายชนิด จากการตรวจสอบพบเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ยังไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์ หากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า บริษัทฟลอร่าพาร์ค และบริษัทฟ้าประทาน ครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาง ส.ป.ก.

จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

ขั้นตอนหลังจากนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จะส่งหนังสือเชิญตัวแทนของทั้ง 2 บริษัทให้นำเอกสารและหลักฐานแสดงกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อโต้แย้งสิทธิ ภายใน 15 วันว่ามีเอกสารหลักฐานครอบครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ ส่วนการจัดเขตกาลสวนดอกไม้ของฟลอร่าพาร์ค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงฤดูหนาวนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ส.ป.ก.เคยอนุญาตให้จัดงาน วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาซี ในปี 2553 เพียงปีเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นบริษัท ฟลอร่าพาร์ค ก็ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้อีกเลย แต่กลับพบว่า มีการลักลอบจัดกิจกรรมแสดงสวนดอกไม้ นานาชาติขึ้นทุกปี หากปีไหนพบว่า บริษัทฟลอร่าพาร์ค ครอบครองพื้นที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะถูกล้างให้ยุติการจัดแสดงสวนดอกไม้ นานาชาติทันที.

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/-

วันที่: พุธที่ 25 - อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5091

หน้า: 30(เต็มหน้า)

Col.Inch: 228.45 Ad Value: 308,407.50

PRValue (x3): 925,222.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เทสโก้ โลตัส หนุนหลัก 'การตลาดนำการผลิต' ชู "โนนเขาวโมเดล" ต้นแบบเกษตรกรรม 4.0



"ผลผลิตจากบ้านโนนเขาว ประกอบด้วย ผักกาดหอม ผักชี ต้นหอม ผักนึ่งจีน คะน้า กวางตุ้ง กะเพรา ขึ้นฉ่าย คะน้ายอด จะถูกขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ เพื่อกระจายไปยังสาขาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบแก่ลูกค้าทางฟาร์มและปลอดภัยในราคาที่เอื้อถึงให้กับผู้บริโภค กว่าสัปดาห์ละ 11.6 ตัน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านบาทต่อเดือน"

สมพงษ์ รุ่งนิริศชัย

เทสโก้ โลตัส หนุนหลัก 'การตลาดนำการผลิต'

ชู "โนนเขาวโมเดล" ต้นแบบเกษตรกรรม 4.0



การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการวางระบบการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลผลิต หรือ "เกษตรแปลงใหญ่" ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลมุ่งมั่นในการส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อให้เกษตรกรไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง เทสโก้ โลตัส จึงผนึกกำลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น "โนนเขาวโมเดล" หนุนเกษตรกรปลูกผักปลอดสารส่งขายเทสโก้ โลตัสทั่วภาคอีสาน

รหัสข่าว: C-181025023095 (24 ต.ค. 61/06:11)

หน้า: 1/3

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/-

วันที่: พุธที่ 25 - อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5091

หน้า: 30(เต็มหน้า)

Col.Inch: 228.45 Ad Value: 308,407.50

PRValue (x3): 925,222.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เทศโก โลตัส หนุนหลัก 'การตลาดนำการผลิต' ชู "โนนเขวาโมเดล" ต้นแบบเกษตรกรรม 4.0



สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทศโก โลตัส กล่าวว่า เทศโก โลตัส เริ่มดำเนินการรับซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลางขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรโดยตรง ควบคู่กับการใช้กลไกการตลาดนำการผลิต ในการรับซื้อสินค้า ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการให้ความรู้กับเกษตรกร ทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักผลไม้ที่สด คุณค่าสูงและปลอดภัย

“การดำเนินการดังกล่าว ทำให้กลุ่มเทศโกได้พบกับกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเกษตรกร 110 ราย ที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ปลูกผักชนิดต่างๆ บนพื้นที่กว่า 450 ไร่ และมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการทำการเกษตรแบบใหม่ ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตและนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ แต่กลับเผชิญปัญหาขาดตลาดรองรับที่แน่นอน ไม่มีแผนการเพาะปลูก ผลิตผลที่ได้จึงต้องจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็น**โนนเขวาโมเดล**”

โดยร่วมกับภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และก่อสร้างโรงคัดบรรจุผักผลไม้สด (packing house) เพื่อให้เกษตรกรบ้านโนนเขวา เกษตรกรในละแวกใกล้เคียง ทั้งจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม สามารถใช้โรงคัดบรรจุแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลิตผล

กรมวิชาการเกษตร ก็เข้ามาสนับสนุน แนะนำ และช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การคำนวณต้นทุน การวางแผนการเพาะปลูกตามความต้องการของตลาด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี การปลูกผักให้ได้ตามสเปคของห้างค้าปลีก จนถึงการผลักดันเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีการสุ่มตรวจผักจากทุกแปลง ทุกสัปดาห์ รวมทั้งตรวจรับผักที่เกษตรกรนำมาส่งที่โรงคัดบรรจุทุกครั้งตามข้อกำหนดของผักแต่ละชนิด ในขั้นตอนของการรับซื้อผลิตผล จะมีการตกลงราคากันล่วงหน้ากับเกษตรกร เพื่อให้เกิดรายได้ที่เป็นธรรม มีการวางแผนร่วมกันเป็นรายเดือนหรือสองเดือน ให้เกษตรกรมองเห็นความมั่นคงของรายได้ในอนาคต ทำให้มีกำลังใจในการทำงานและเห็นถึงประสิทธิผลของการทำการเกษตรรูปแบบใหม่

การรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง ในราคาที่เป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกร และแหล่งเพาะปลูก เริ่มหันมาปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2560

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/-

วันที่: พุธที่ 25 - อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5091

หน้า: 30(เต็มหน้า)

Col.Inch: 228.45 Ad Value: 308,407.50

PRValue (x3): 925,222.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เทสโก้ โลตัส หนุนหลัก 'การตลาดนำการผลิต' ชู "โนนเขาวโมเดล" ต้นแบบเกษตรกรรม 4.0



เทสโก้ โลตัสได้รับซื้อผลผลิตกว่า 200,000 ตัน จากแหล่งเพาะปลูก 5,000 แหล่งทั่วประเทศ เช่นเดียวกับกระแสตอบรับของผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างดี จึงตั้งเป้าเพิ่มปริมาณรับซื้อเป็นสัปดาห์ละ 14 ตันในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนมุ่งมั่นในการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

โนนเขาวโมเดล จึงนับได้ว่าเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของนโยบายภาครัฐทั้ง 3 นโยบาย คือ เกษตรแปลงใหญ่ การตลาดนำการผลิต และประชารัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่เพาะปลูกอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มเติม เพื่อกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นำมาซึ่งความยั่งยืนของการรับซื้อผักจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง สนับสนุนเกษตรกรไทยให้ก้าวเป็น Smart Farmer อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป

กษ.เชื่อมั่นข้าวหอมมะลิไทยครองตลาดโลก

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกวดข้าวโลกปี 2018 ในการประชุมสัมมนาข้าวโลก (World Rice Conference 2018) ที่เวียดนาม ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าข้าวหอมมะลิ กัมพูชามาลีงกอรี ได้ที่ 1 ในขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 และข้าวหอมมะลิเวียดนาม พันธุ์ ST24 ได้ที่ 3 นั้นว่าการประกวดข้าวหอมมะลิโลกได้เริ่มมา ตั้งแต่ ปี 2552 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกโดยข้าวหอมมะลิไทย ได้ ที่ 1 และต่อมาก็มีการจัดต่อเนื่องทุกปี มาจนในปีนี้เป็นปีที่ 10 นั้นสำหรับข้าวหอมมะลิไทยเราได้รางวัลที่ 1 บ้างที่ 2 บ้างสลับไปมาโดยสรุปข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 มา 5 ครั้งแล้ว ผลการประกวดข้าวโลกในเวทีดังกล่าวข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมมะลิของกัมพูชา และ สหรัฐอเมริกา ก็จะผลัดกันครองรางวัลที่ 1 กับที่ 2 บ้าง บางปีก็ครองชนะเลิศด้วยกันมาโดยตลอด ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 เป็นครั้งแรก ประกอบกับการประกวดดังกล่าว ก็เป็นการจัดของสมาคมผู้ค้าข้าวระหว่างประเทศที่เชิญชวนพ่อค้าเอกชนหรือสมาคมค้าข้าวของแต่ละประเทศส่งเข้าประกวด ดังนั้นบางปีก็จะมีผู้ส่งเข้าประกวดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละบริษัทหรือสมาคมที่จะส่งเข้าประกวดด้วย

“ผลการประกวด ไม่น่ามีผลต่อ

อนาคตข้าวหอมมะลิไทย ตามที่หลายฝ่ายกังวล ประกอบกับรองอธิบดีกรมการข้าว ได้พูดคุยกับนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ก็ได้ยืนยันว่า การได้รางวัลที่ 1 ของข้าวหอมมะลิมาลีงกอรี ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้า/ส่งออกข้าวไทยแต่อย่างใด” นายกฤษฎา

รณว.เกษตรฯ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนี้จะเน้นการดูแลรักษาระดับราคาข้าวไทยให้ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เพื่อให้ชาวนาไทยมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำเกษตรอย่างอื่นในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมหรือในพื้นที่ผลิตข้าวส่วนเกินความต้องการของตลาดไปปลูกพืชอื่นๆ หรือทำการเกษตรอย่างอื่นที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับการปลูกข้าวเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตข้าวไทยไม่ให้ล้นตลาด (Over Supply) ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาให้ชาวนามาร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยโครงการใช้งบประมาณจำนวนมากๆ เข้าไปช่วยเหลือเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

นายกฤษฎา กล่าวว่า ขณะเดียวกันก็ได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรให้ทำการศึกษาและวิจัยข้าวไทยอยู่เป็นระยะ เพื่อนำผลสรุปของการศึกษาวิจัยมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยและการบำรุงรักษาคุณภาพข้าวไทยให้ได้รับความนิยมนอกจากตลาดและผู้บริโภคไว้ด้วย



ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับ “ข้าวไทย” โดยเฉพาะ “ข้าวหอมมะลิ” อยู่ 2 ข่าว ทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี

ข่าวดีที่ข่าวดีก่อน เป็นเรื่องสถานการณ์ราคาข้าว ที่อธิบดีกรมการค้าภายใน-วิชัย โภชนกิจ ระบุว่า ราคาข้าวปีการผลิต 61/62 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งได้ราคาสูงกว่าตันละ 15,000 บาททั้งที่อยู่ในช่วงต้นฤดู และยังมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณส่งออกสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15% ได้ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ตันละ 14,750-17,700 บาท จากปีก่อนขายได้ตันละ 11,550-14,500 บาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ จนผลผลิตลดลงกว่าปีก่อนไม่น้อยกว่า 20%

ส่วนข่าวอื่นๆราคาสูงขึ้นเล็กน้อย เช่น ข้าวเหนียวปีก่อนอยู่ที่ตันละ 7,200-12,000 บาท ตอนนี้ได้ 9,000-10,800 บาท และข้าวเจ้า 5% ปีก่อนตันละ 7,300-7,800 บาท ตอนนี้ได้ 7,500-7,900 บาท

ทั้งยังมีการตกลงกำหนดส่งออกข้าวให้จีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์อีก 9 แสนตันช่วงพ.ย.-ธ.ค.นี้ ทำให้มั่นใจว่า การส่งออกข้าวไทยปี 2561 จะสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 11 ล้านตันอย่างแน่นอน

ถือเป็นข่าวดีเฉพาะหน้าช่วงนี้ของชาวนาไทย โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกข้าวพรีเมียมอย่าง “หอมมะลิ” ที่จะยิ้มตาอ้าปาก หัวเราะได้กับราคาข้าวเปลือกที่ขายออกไป...ได้ชื่นใจบ้าง

แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกข่าวเป็น “ข่าวไม่ดี” ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวหอมมะลิไทยในอนาคต

เร่งแก้คุณภาพ ‘ข้าวหอมมะลิ’

ให้หอมหม่นลงได้คือ ข้าวผลประกวด “ข้าวดีเด่นโลก”-The Best Rice of the World 2018 ที่กรุงซานออส เวียดนามเป็นเจ้าของ...แชมป์เก่า “ข้าวหอมมะลิไทย” ถูกแซงทั้งจากข้าว “อังกอร์” หอมมะลิกับพูชาที่คว้าแชมป์ข้าวรสชาดิอร่อย-คุณภาพดีที่สุดในโลกไปครอง และข้าวหอมจากเวียดนามได้อันดับ 2

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การที่ “ข้าวหอมมะลิไทย” ได้รางวัลเพียงอันดับ 3 ถือเป็นสัญญาณว่า ข้าวหอมมะลิจากประเทศเพื่อนบ้านหรือที่แย่งส่วนแบ่งข้าวคุณภาพดี (พรีเมียม) ในตลาดโลกจากไทยแล้ว

ทั้งกล่าวด้วยว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพตกต่ำลงพอสมควร โดยเฉพาะด้านความหอม ซึ่งภาคเอกชนเตรียมจะเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง ให้เร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยใหม่ และพัฒนาด้านความหอมกลับคืนมา หลังจากเคยเสนอความเห็นนี้ไปหลายรอบแล้ว เพราะในอนาคตข้าวหอมทั้งของกัมพูชาและเวียดนาม จะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะในตลาดจีนที่ข้าว 2 ประเทศนี้ มีราคาต่ำกว่าไทยราวตันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐ

“ตอนนี้กัมพูชาให้ความสำคัญคัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศเข้าแข่งขัน เพื่อต้องการโปรโมทและขยายตลาดข้าวอย่างจริงจัง ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ ข้าวหอมอังกอร์ได้รางวัลข้าวอร่อยที่สุดในโลกมาแล้ว 4 สมัย ขณะที่ข้าวไทยได้รางวัลอร่อยที่สุดในโลก 5 สมัย แต่ที่น่าสังเกตคือ ปีนี้ข้าวหอมมะลิจากเวียดนามสามารถชนะข้าวหอมมะลิไทยได้เป็นครั้งแรกด้วย”

ให้ข้อมูลรางวัล “ข้าวดีเด่นโลก” สักนิด เริ่มประกวดตั้งแต่ ปี 2552 รวม 10 ปีแล้ว ซึ่งข้าว

หอมมะลิไทยคว้าแชมป์ตั้งแต่ครั้งแรกปี 2552 และชนะซ้ำปี 2553 จากนั้นก็เว้นไป 3 ปี โดยปี 2554 ข้าวปอร์ซาน เมียนมาคว้าแชมป์, ปี 2555 เป็นข้าวหอมผกามะลิของกัมพูชา, ปี 2556 ข้าวหอมผกามะลิของกัมพูชาครองแชมป์ร่วมกับข้าวแคลิฟอร์เนีย โรสของสหรัฐฯ, พอปี 2557 ข้าวหอมมะลิไทยกลับมาครองแชมป์ร่วมกับข้าวหอมผกาลำควน กัมพูชา, ปี 2558 ข้าวแคลิฟอร์เนีย โรส ของสหรัฐฯ ได้ไป และหอมมะลิไทยกลับมาผกาคว่าแชมป์อีก 2 ปีซ้อนในปี 2559 กับ 2560 ก่อนร่วงไปอยู่อันดับ 3 ในปี 2561 นี้

แม้ดูเหมือนว่า ไทยยังคว้าแชมป์มากที่สุด 5 สมัย และสามารถกลับมาคว้ารางวัลได้เป็นระยะๆ แต่ความกังวลของภาคเอกชนต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยที่ “หอมน้อยลง” ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ล่าสุด ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน นายกฯ บิดตัวข้อมรับว่า คุณภาพข้าวไทยลดลง เมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวของประเทศต่างๆ ที่ออกมาตอนนี้ อีกทั้งการล้าช้าก็ มีการแข่งขันสูงมากขึ้น จึงสั่งกำชับกระทรวงเกษตรฯ ให้เร่งแก้ไข โดยไทยต้องปรับปรุงคุณภาพให้ตรงกับความต้องการและสามารถรองรับการแข่งขันในตลาดโลก

งานนี้กรมการข้าวและกระทรวงเกษตรฯ คงต้องเร่งมือทั้งพัฒนาสายพันธุ์ข้าว และดูแลชาวนาไทย ให้ดำเนินขบวนการผลิตที่ดีเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้หอมมะลิเยี่ยมคุณภาพและ “ความหอม” กลับคืนสู่แชมป์...ด้วยเป้าหมายสูงสุดเพื่อรักษาตลาดข้าวพรีเมียมให้ได้! เป็นประโยชน์ต่อราคาข้าวอย่างยั่งยืน

สาโรช บุญแสง

ข้าวหอมมะลิไทยยังครองตลาดโลก เกษตรกรไม่หวั่นข้าวกัมพูชาชนะที่1

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่การประชุมประกวดข้าวโลกปี 2018 ในการประชุมสัมมนาข้าวโลก (World Rice Conference 2018) ที่ เวียดนาม ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าข้าวหอมมะลิ กัมพูชามาอยู่อันดับที่ 1 ในขณะที่ ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 และข้าวหอมมะลิ เวียดนาม พันธุ์ ST24 ได้ที่ 3 นั้น ว่าการประกวดข้าวหอมมะลิโลกได้เริ่มมา ตั้งแต่ปี 2552 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ เป็นครั้งแรก โดยข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 และต่อมาก็มีการจัดต่อเนื่องทุกปี มาจนในปีนี้เป็นปีที่ 10 นั้น สำหรับข้าวหอมมะลิไทย เราได้รางวัลที่ 1 บ้างที่ 2 บ้างสลับไปมา โดยสรุปข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 มา 5 ครั้งแล้ว ผลการประกวดข้าวโลกในเวทิดังกล่าวข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมมะลิของ กัมพูชา และ สหรัฐอเมริกาก็จะผลัดกันครองรางวัลที่ 1 กับที่ 2 บ้าง บางปีก็ครองชนะเลิศด้วยกันมาโดยตลอด ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 เป็นครั้งแรกประกอบกับการประกวดดังกล่าว ก็เป็นการจัดของสมาคมผู้ค้าข้าวระหว่างประเทศที่เชิญชวนพ่อค้าเอกชนหรือสมาคมค้าข้าวของแต่ละประเทศส่งเข้าประกวด ดังนั้น บางปีก็จะมีผู้ส่งเข้าประกวดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละบริษัทหรือสมาคมที่จะส่งเข้าประกวดด้วย ดังนั้น ผลการประกวดจึงไม่น่ามีผล

ต่ออนาคตข้าวหอมมะลิไทยตามที่หลายฝ่ายกังวลประกอบกับรองอธิบดีกรมการข้าวได้พูดคุยกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ได้ ยืนยันว่า การได้รางวัลที่ 1 ของข้าวหอมมะลิมาอยู่อันดับที่ 1 ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้า/ส่งออกข้าวไทยแต่อย่างใด

รมว.เกษตรฯกล่าวต่อว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯในขณะนี้เน้น จะเน้นการดูแลรักษาระดับราคาข้าวไทย ให้ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อให้ชาวนาไทยมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำเกษตรอย่างอื่นในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมหรือในพื้นที่ผลิตข้าวส่วนเกิน ความต้องการของตลาดไปปลูกพืชอื่น ๆ หรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับการปลูกข้าว เพื่อรักษาปริมาณผลผลิตข้าวไทยไม่ให้เกิดล้นตลาด (Over Supply) ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาให้ชาวนามาร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยโครงการใช้งบประมาณจำนวนมาก ๆ เข้าไปช่วยเหลือเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้มอบหมายนโยบายเน้นย้ำ ให้กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตร ให้ทำการศึกษาและวิจัยข้าวไทยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อนำผลสรุปของการศึกษาวิจัย มาปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยและการบำรุงรักษาคุณภาพข้าวไทยให้ได้รับความนิยมนอกจากตลาดและผู้บริโภคไว้ด้วย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 24 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13696

Col.Inch: 14.49

Ad Value: 13,041

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 39,123

Clip: Black/White

ภาพขาว: ยินดี



ยินดี : นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับมอบดอกไม้แสดงความ
ยินดีจาก นายสาโรช บุญแสง บรรณาธิการข่าวเกษตร-สิ่งแวดล้อม นสพ.แนวหน้า
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

เกษตรกรเริ่มพักหนี้ 3.5 แสนล. ธ.ก.ส.ปล่อยตแรก 1.2 ล้านราย - ชู NPL ต่ำ 4%



ศรายุทธ ยิ้มยวน

ธ.ก.ส.เผยเกษตรกรแจ้งขอพักหนี้ 3.32 ล้านราย มูลหนี้ 9.9 แสนล้านบาท เริ่มพักหนี้แล้ว 1.2 ล้านราย มูลหนี้ 3.5 แสนล้านบาท หรือราว 38% ของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ทั้งหมด พร้อมชี้แจง ธพท. ยันมาตรการไม่กระทบวินัยการเงินลูกหนี้ เหตุมีหนี้พื้นฐานพออาชีพพวงม้วนใจกดเอ็นพีแอลต่ำกว่า 4%

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย (พักชำระหนี้) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 โดยเกษตรกรที่เข้าข่ายมีจำนวน 3.81 ล้านราย ซึ่งธนาคารได้ลงพื้นที่และให้ลูกหนี้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ล่าสุดมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 3.32 ล้านราย คิดเป็นยอดหนี้รวม 990,000 ล้านบาท

“ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้ไปแล้วจำนวน 1.2 ล้านราย มูลหนี้ที่พักชำระ 350,000 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของจำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วม” นายศรายุทธกล่าว

ส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) มีความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดวินัยทางการเงินของลูกหนี้ และอาจจะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ธ.ก.ส.ได้อธิบายกับ ธพท.แล้วว่า มาตรการนี้จะ

ไม่กระทบวินัยทางการเงินของลูกหนี้ เนื่องจากมาตรการที่ออกมาไม่ใช่การพักหนี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องแผนพัฒนาและฟื้นฟูการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ที่มีการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้

นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการนี้ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เหมือนเดิม เพียงแต่ ธ.ก.ส.มีการลดดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูตนเองได้

ด้านแผนพัฒนาและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 โดยเป็นความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มทำการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เป็นอาชีพเสริมตามนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรมีช่องทางการผลิตและจำหน่าย

“แนวทางนี้จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งเราก็มองการดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลอยู่แล้ว เชื่อว่ามาตรการนี้จะลด NPL (หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) ได้”

นายศรายุทธกล่าวว่า ในกรณีมีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้จากมาตรการ

ดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยของการผิดนัดดังกล่าวด้วยว่า หากเป็นปัจจัยภายนอก เช่น น้ำท่วม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เศรษฐกิจไม่ดี ทางธนาคารก็จะมีมาตรการระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มให้ แต่ถ้าเกิดการผิดนัดชำระหนี้จากปัจจัยภายใน เช่น การจงใจเบี้ยวหนี้ ธนาคารก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ นายศรายุทธกล่าวยืนยันว่า มาตรการพักหนี้จะไม่กระทบต่อผลดำเนินงานของ ธ.ก.ส. เนื่องจากมีการกันสำรองหนี้ไว้เพียงพอ รวมถึงมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและสภาพคล่องได้ดีและไม่เคยมีปัญหา โดยปัจจุบันมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) อยู่ที่ 12.12% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ ธพท.กำหนด ส่วนเอ็นพีแอลปัจจุบันอยู่ที่ 4% คาดว่าภายในสิ้นปีบัญชี 2561 นี้ จะลดระดับเหลือต่ำกว่า 4% ได้